

Số:166/KH-UBND

*Quảng Phú, ngày 30 tháng 12 năm 2022*

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu.**

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020.

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020.

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Quảng Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

#### **I. Mục đích, yêu cầu**

##### **1. Mục đích**

- Năm 2023 hoàn thành các nội dung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo các tiêu chí trong Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao các tiêu chí đã đạt thôn kiểu mẫu ở Hà Cảng, đồng thời phấn đấu 3 thôn Xuân Tuyền, Nghĩa Lộ và thôn Bác Vọng Đông đạt chuẩn thôn kiểu mẫu trong năm 2023; toàn xã xây dựng có ít nhất thêm từ 5 vườn mẫu trong năm 2023.

- Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các thôn còn lại trên địa bàn xã theo lộ trình kế hoạch của xã.

##### **2. Yêu cầu**

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Phát huy vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể ở thôn xóm, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới để xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, có kinh tế xã hội phát triển, an ninh trật tự được bảo đảm, đáp ứng nguyện vọng của người dân;

- Phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.**

Qua rà soát các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Chính Phủ về ban hành bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, có các tiêu chí và nội dung yêu cầu cao nên việc xây dựng xã NTM nâng cao còn khó khăn, vướng mắc. Qua rà soát thì còn 6 tiêu chí và 7 nội dung chưa đạt đó là: Tiêu chí số 5 về giáo dục: có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 và Trường mầm non phải có phòng giáo dục thể chất đạt tiêu chuẩn mức độ 2; Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn là vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng, hiện nay xã chưa có; Tiêu chí số 14: Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)  $\geq 40\%$ , hiện nay ở xã  $0\%$ ; Tiêu chí số 15: hành chính công là Năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 01 nhân sự trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong 01 năm lên mức tối thiểu 1.200 hồ sơ; Tiêu chí số 17: Môi trường là tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng  $\geq 5\%$  và Tiêu chí 19: Theo yêu cầu trình độ cao đẳng, đại học là  $75\%$ , thực tế đạt  $33,3\%$ .

Để xây dựng xã Quảng Phú đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, ngoài việc duy trì, nâng cao các Tiêu chí đã đạt, các ban ngành của xã, các đơn vị và các thôn cần tập trung thực hiện một số giải pháp các tiêu chí chưa đạt cụ thể như sau:

#### **1.1 Tiêu chí số 5: Giáo dục**

**Chỉ tiêu của tiêu chí:** 100% Trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2: hiện nay, trên địa bàn xã có 05 trường học (Mầm non Sao Mai 1, Mầm non Sao Mai 2, Tiểu học số 1 Quảng Phú, Tiểu học số 2 Quảng Phú, THCS Đặng Hữu Phổ); để đạt nội dung này, cần phải huy động nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

#### **Giải pháp để thực hiện:**

- Năm 2023, UBND xã chọn Trường Tiểu học số 1 để xây dựng trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2, trong đó tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của

cấp trên, UBND xã sẽ phân bổ kinh phí đối ứng đầu tư thêm một số hạng mục theo thông tư hướng dẫn như phòng đa chức năng, nhà bảo vệ ... Đồng thời, phối hợp với Phòng giáo dục đào tạo huyện để hướng dẫn thêm theo yêu cầu nội dung tiêu chí.

- Các điểm trường còn lại, tiếp tục duy trì chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia; rà soát mức độ đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để từng bước đầu tư theo lộ trình vì để các trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và mức độ 2 là rất khó đòi hỏi phải đầu tư nhiều kinh phí để xây dựng các phòng bộ môn trong khi đó ngân sách nhà nước còn hạn chế.

### **1.2 Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.**

**Chỉ tiêu của tiêu chí:** là vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng. Hiện nay, trên địa bàn xã xác định cây lúa, cây lạc là cây có thể mạnh, là nông sản chủ lực của địa phương, được sản xuất tập trung theo từng vùng cụ thể. Tuy nhiên, việc lập thủ tục cấp mã vùng đối với vùng nguyên liệu Lạc trên địa bàn xã chưa thực hiện được.

#### **Giải pháp thực hiện:**

- Hàng năm, toàn xã sản xuất khoảng 240ha lạc, trong đó khu vực Phú Hòa có lợi thế sản xuất vùng lạc chuyên hàng năm khoảng ...ha. Hiện nay, HTX nông nghiệp Phú Hòa và HTX sản xuất và chế biến nông sản Quảng Phú tiêu thụ sản lượng lạc tương đối lớn, chủ yếu tập trung và chế biến dầu lạc và lạc rang tổi ớt. Trong năm 2023, HTX sản xuất và chế biến nông sản Quảng Phú liên kết sản xuất 5ha lạc theo hướng hữu cơ để thu mua tại khu vực Bắc Vọng Đông. Do đó, UBND xã sẽ phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề xuất các cấp xem xét để cấp mã vùng đối với cây lạc.

- Chỉ đạo HTX đẩy nhanh tiến độ xây dựng thương hiệu, nhãn mác đối với sản phẩm lạc tổi ớt để phối hợp với các phòng ban huyện hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận sản phẩm OCOP 3 sao đối với sản phẩm này.

### **1.3 Tiêu chí số 14: Y tế**

**Chỉ tiêu của tiêu chí:** Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)  $\geq 40$  và tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử  $\geq 70\%$ ). Hiện nay ở xã tỷ lệ này là 0%.

#### **Giải pháp để thực hiện:**

- Chỉ đạo Trạm y tế xã rà soát lại số người đã tham gia khám bệnh có sổ khám điện tử để tổng hợp. Đồng thời, trung cầu ý kiến của Trung tâm y tế huyện, cơ quan chuyên môn để hướng dẫn, cách thức tổ chức hình thức khám chữa bệnh

từ xa. Trạm y tế xã trực tiếp tham mưu UBND xã, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã để triển khai cụ thể nội dung này trong năm 2023.

#### **1.4 Tiêu chí số 15: Hành chính công**

**Chỉ tiêu của tiêu chí:** Năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 01 nhân sự trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong 01 năm lên mức tối thiểu 1.200 hồ sơ. Hiện nay, tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại của xã có 4 Công chức trực tiếp tiếp nhận để giải quyết hồ sơ trên hệ thống xử lý dịch vụ công tập trung, tuy nhiên trong năm 2022 chỉ có 1202 hồ sơ được giải quyết trên hệ thống, do đó chưa đạt so với nội dung tiêu chí.

#### **Giải pháp để thực hiện**

UBND xã sẽ tiếp tục rà soát, trang bị máy móc ( máy Scan) để phục vụ việc số hóa hồ sơ trên trên dịch vụ công tập trung, đảm bảo số lượng hồ sơ theo nội dung của tiêu chí, nhất là tập trung vào lĩnh vực chứng thực hồ sơ bản sao từ bản chính.

#### **1.5 Tiêu chí số 17: Môi trường**

**Chỉ tiêu của tiêu chí:** Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng  $\geq 5\%$ , hiện tại trên địa bàn không có cơ sở hỏa táng và tỷ lệ người dân chết sử dụng hình thức hỏa táng là 0%.

#### **Giải pháp thực hiện:**

- UBND xã sẽ phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện để rà soát tiêu chí này.

#### **1.6 Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh**

**Chỉ tiêu của tiêu chí:** Trình độ chuyên môn của Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã có 75% trình độ cao đẳng, đại học trở lên, tuy nhiên thực tế hiện tại chỉ đạt 33,3%.

#### **Giải pháp thực hiện:**

- Tập trung chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự thường xuyên củng cố lực lượng Công an viên, thôn đội trưởng thực sự vững mạnh toàn diện trên mọi lĩnh vực. Giữ vững ANCT-TTAT xã hội trên địa bàn, phấn đấu trong năm 2023 không có trọng án, vấn đề nổi cộm xảy ra trên địa bàn; Hoàn thành công tác giao quân, huấn luyện lực lượng Dân quân nòng cốt đảm bảo theo chỉ tiêu của huyện đề ra.

- Tiếp tục cử cán bộ, công chức Ban CHQS xã ( Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng) tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

## **2. Về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu**

### **2.1 Xây dựng thôn kiểu mẫu.**

Tập trung chỉ đạo, rà soát các tiêu chí các thôn Hà Cảng, Xuân Tuy, Nghĩa Lộ để có cơ sở đề nghị cấp trên thẩm định công nhận thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2023. Đồng thời, huy động các nguồn lực để tiếp tục xây dựng thôn Bao La – Đức Nhuận, thôn Bác Vọng Đông sớm hoàn thành các tiêu chí thôn kiểu mẫu,

trong đó tập trung vào những nội dung như: về thu nhập, chỉnh trang cảnh quan môi trường, vườn hộ gia đình, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường và công tác ra quân định kỳ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường theo phong trào Chủ nhật Xanh.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các thôn còn lại căn cứ kế hoạch xây dựng thôn kiểu mẫu để đề ra chi tiết, cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực đối với từng tiêu chí theo quy định. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất; vận động nhân dân chỉnh trang, xanh hóa hệ thống tường rào; dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tổ chức phát triển kinh tế vườn, trồng cây ăn quả, hoa, rau màu các loại nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực hiện mô hình cảnh quan đường làng, ngõ xóm “sáng-xanh-sạch-đẹp-trật tự trị an”. Xây dựng quy chế giao các tuyến đường, đoạn đường cho các nhóm hộ dân (hoặc từng hộ dân) đảm nhận tự quản để thực hiện quét dọn, phát quang, vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Đối với các tuyến đường giao thông nội thôn phải có hệ thống điện chiếu sáng. Trước mắt, quan tâm phát quang vệ sinh các tuyến đường tại thôn đảm bảo “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Phấn đầu mỗi thôn hình thành được 1-2 tuyến đường hoa hoặc cây xanh.

Vận động các hộ chăn nuôi tu sửa chuồng trại, quan tâm công tác xử lý chuồng trại để đảm bảo vệ sinh môi trường. Sắp xếp lại hệ thống công trình phụ và có phương án di dời các công trình không đảm bảo mỹ quan, vệ sinh, tính tiện lợi và ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung quanh và cộng đồng.

## **2.2 Xây dựng vườn mẫu**

Tiếp tục phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT, trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc các hộ đạt tiêu chí vườn mẫu tiến hành chỉnh trang, cải tạo vườn nhằm giữ vững các tiêu chí vườn mẫu đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng thu nhập. Phấn đấu giá trị thu nhập là 18 triệu đồng/sào/năm (thu nhập  $\geq 5$  lần so với thu nhập từ trồng lúa trên cùng đơn vị diện tích).

Vận động bà con nhân dân chỉnh trang, cải tạo, sắp xếp chuyển đổi một số cây trồng phù hợp có giá trị kinh tế cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường như: hoa, chuối, đu đủ, thanh trà, bưởi da xanh,... và kết hợp với nuôi gà thả vườn nhằm tăng giá trị kinh tế của vườn. Tiến hành rà soát các vườn có đủ điều kiện để tham gia xây dựng mô hình vườn mẫu, phấn đấu trong năm 2023, xây dựng có thêm từ 5 vườn mẫu trở lên trong đó tập trung chủ yếu ở các thôn Phú Lễ, Hà Cảng, Hạ Lang, Bao La-Đức Nhuận, Bác Vọng Tây...

## **3. Một số giải pháp chung**

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ xã đến thôn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập

huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo phong trào, khí thế phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Ngoài tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, cần tuyên truyền trong các hội, chi hội, các đoàn thể chính trị. Tiếp tục phát động phong trào toàn dân hưởng ứng xây dựng thôn, xóm văn minh, sạch đẹp; trong đó tổ chức tốt công tác thu gom, xử lý phân loại rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; Vận động các hộ tự cải tạo, xây dựng, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn, chỉnh trang tường rào, vườn tược; có ý thức bảo vệ môi trường chung, không xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Hàng tháng phát động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường ở từng thôn, xóm.

- Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới: Nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất, vốn huy động từ cộng đồng, vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, vốn tín dụng và từ các con em đi làm ăn thành đạt về đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thực hiện phương châm xã hội hóa đầu tư về cơ sở hạ tầng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bê tông đường giao thông nông thôn khi cấp trên cấp xi măng hỗ trợ để nâng cao mức độ đạt Tiêu chí giao thông.

- Thu hút, kêu gọi các đơn vị trúng đấu giá đầu tư hình thành khu dịch vụ trên dưới cầu Tứ Phú. Tiếp tục hỗ trợ HTX mây tre đan Bao La xây dựng thương hiệu, phát triển làm hạt nhân phát triển làng nghề Bao La.

- Tăng cường công tác quản lý các quy hoạch sau khi được phê duyệt, đồng thời có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các quy hoạch theo lộ trình. Tiến hành thực hiện quy hoạch chi tiết các nội dung sau khi rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

### **III- Tổ chức thực hiện:**

#### **1- Khởi kinh tế:**

- Chỉ đạo và phối hợp với các ban ngành liên quan hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc các ban ngành, HTX, thôn tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

- Tham mưu UBND xã cân đối, phân bổ ngân sách đồng thời lồng ghép các nguồn vốn khác để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp nhận và có kế hoạch sử dụng hiệu quả các khoản đóng góp và hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, con em ở xa.

#### **2- Khởi văn hoá - xã hội:**

- Tổ chức công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã xây dựng các cụm panô, áp phích để toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn biết, nắm rõ và nhận thức một cách đúng đắn về ý nghĩa, vai trò của mình để họ tham gia tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới.

- Thường xuyên đưa tin về các gương điển hình, cách làm hay, các mô hình có hiệu quả để tạo sự đồng thuận, lôi cuốn trong nhân dân.

### **3- Ban quản lý xây dựng nông thôn mới ở xã:**

- Thực hiện nghiêm túc theo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã.

- Hàng quý Ban quản lý xây dựng nông thôn mới ở xã tổ chức họp giao ban để đánh giá quá trình tổ chức thực hiện.

- Các thành viên trong ban quản lý phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn được phân công, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện ở các thôn. Đồng thời, tham mưu cho UBND xã giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.

### **4- Tổ công tác xã:**

Xây dựng kế hoạch làm việc từng thôn để hướng dẫn các thôn xây dựng thôn kiểu mẫu trong đó tập trung lãnh, chỉ đạo các thôn đủ điều kiện để hoàn thành các tiêu chí thôn kiểu mẫu.

Tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các dự án xây dựng tuyến đường mẫu khi cấp trên hỗ trợ kinh phí thực hiện nhằm tạo điểm nhấn đối với các thôn kiểu mẫu.

### **5- Ban phát triển các thôn:**

- Trên cơ sở kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã xây dựng, các thôn tiến hành rà soát, điều chỉnh để tổ chức triển khai thực hiện theo phương châm “ Cái dễ làm trước, cái khó làm sau”. Tích cực hưởng ứng phong trào Ngày chủ nhật Xanh để huy động nhân dân ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm đảm bảo Xanh – sạch – đẹp.

- Vận động huy động nhân dân trong thôn đóng góp công sức, tiền và quỹ đất để mở rộng làm đường giao thông, xây dựng các công trình phục vụ công cộng, đồng thời phối hợp các tổ chức đơn vị, HTX để đầu tư vốn, lao động. tận dụng đất đai, mặt nước để phát triển sản xuất nông nghiệp; đầu tư kinh doanh các ngành nghề TTCN, dịch vụ để nâng cao thu nhập; nâng cấp nhà ở kiên cố, khang trang, sạch đẹp, thân thiện môi trường; xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tích cực tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện xây dựng vườn mẫu và thôn kiểu mẫu; những nội dung cơ bản phải thực hiện để cán bộ đảng viên và người dân hiểu rõ và chủ động tham gia; xây dựng các phong trào trong các Hội, đoàn thể và toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

- Chủ động thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của thôn ưu tiên các công việc như: Chính trang đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các hộ gia đình trong thôn chính trang nhà

ở, vườn hộ và chuồng trại theo đúng quy định, phân loại rác thải tại nguồn hộ gia đình.

- Phân công các tổ chức và từng thành viên trong Ban phát triển để tổ chức thực hiện, đồng thời kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

**6- Các cơ quan đơn vị Trường học, trạm y tế xã:**

Tiếp tục làm tốt công tác dạy và học, duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia. Tiến hành chỉnh trang vệ sinh khuôn viên cơ quan xanh – sáng, duy trì thực hiện Ngày chủ nhật Xanh có hiệu quả, thường xuyên tuyên truyền cho học sinh về ứng phó, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường... Phấn đấu cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa và đạt chuẩn về an ninh trật tự

**7- Mặt trận và các đoàn thể:**

Đề nghị Mặt trận, các đoàn thể xã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, các đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng cố, xây dựng thống tổ chức Mặt trận và các hội đoàn vững mạnh từ xã đến thôn.

*Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2023, UBND xã yêu cầu các đơn vị, ban ngành chuyên môn nghiêm túc thực hiện có hiệu quả.*

**Nơi nhận:**

- UBND huyện, VP ĐPNMTM huyện; (để báo cáo)
- TVĐU, TT HĐND xã;
- CT và các PCT UBND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể xã;
- Ban quản lý xây dựng NTM xã;
- Trạm y tế xã, hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã;
- Các HTX;
- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn;
- Lưu VT xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Lợi**